



## ประกาศเทศบาลตำบลนาบาง

### เรื่อง การชำระภาษีและขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เนื่องจากขณะนี้ ใกล้ระยะเวลาที่ผู้มีทรัพย์สิน หรือ ผู้ประกอบกิจการค้า ในเขตเทศบาล ตำบลนาบาง ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษี หรือ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่างๆตามกฎหมาย ซึ่งตามเทศ บัญญัติแล้วจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

ฉะนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินการชำระภาษีพร้อมใบอนุญาตให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ ทางราชการกำหนด เทศบาลตำบลนาบางจึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เจ้าของทรัพย์สิน ขอรับแบบแจ้งรายการฯ (ภ.ร.ด.๒) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาบาง เพื่อนำไปกรอกรายการแล้วยื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และชำระค่าภาษีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน

๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

๓. ภาษีป้าย ให้เจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองป้ายขอรับแบบแสดงรายการ (ภ.ป. ๑) ได้ที่ กองคลัง เทศบาล ตำบลนาบาง เพื่อนำไปกรอกรายการแล้วยื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑ และชำระ ค่าภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน

๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จดทะเบียนพาณิชย์ ให้ยื่นคำร้องขอ จดทะเบียนพาณิชย์ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในวัน และ เวลาราชการ

การดำเนินการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้ายและจดทะเบียนพาณิชย์ (ข้อ ๑ - ๔) โปรดติดต่อที่งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลตำบลนาบาง โทร. ๐-๓๒๔๗-๐๕๕๐ ในวัน และ เวลา ราชการ

๕. ใบอนุญาตประกอบการค้าผู้ที่ประสงค์จะประกอบการค้าติดต่อขอใบอนุญาตประกอบการค้า ได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาบางโทร.๐-๓๒๔๗-๐๖๖๐ ในวัน และ เวลาราชการ

หากท่านมิได้ดำเนินการชำระภาษี หรือ ขอใบอนุญาตประกอบการค้า ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านอาจมีความผิดตามกฎหมาย และจะต้องเสียเงินเพิ่ม หรือค่าปรับโดยไม่จำเป็น สำหรับเงินที่ท่านได้ชำระค่าภาษี หรือ ค่าใบอนุญาตให้แก่เทศบาล เงินภาษีนั้นจะส่งผลย้อนมาอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน และท้องถิ่นในรูปของสิ่ง สาธารณูปโภค, การศึกษาที่ดีของเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่นๆ เทศบาลตำบลนาบาง หวังว่าคง ได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอนุรักษ์ พรสมบุญศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาบาง